



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๒๘

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๗๓ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

## กทพ. ชี้แจง

- ❖ ผู้ป่วยโควิด ๒ รายจากบางคอแหลมเข้ารับการรักษามีอาการปลอดภัย กทพ.ประสานศูนย์ราชวิถี เร่งส่งตัวผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเข้ารับรักษา
- ❖ แจง “สิ่งปิดตลาดพรานนก” เป็นข่าวบิดเบือน ชี้พบผู้เสี่ยงสูงที่ตลาดบางกอกน้อย ๑๐ ราย จากผู้ค้าหมู จ.นครปฐม

- ❖ ผู้ป่วยโควิด ๒ รายจากบางคอแหลมเข้ารับการรักษามีอาการปลอดภัย กทพ.ประสานศูนย์ราชวิถี เร่งส่งตัวผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเข้ารับรักษา

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กทพ. กล่าวกรณีการเสนอข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในซอยเจริญราษฎร์ ๕ แยก ๑๖ เขตบางคอแหลม ขอความช่วยเหลือเนื่องจากในครอบครัวมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นผู้สูงอายุทั้งหมด ๖ ราย ก่อนหน้านั้นมีรพพยาบาลมารับไปแล้ว ๓ ราย ส่วนอีก ๓ ราย อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. มีผู้สูงอายุ ๑ ราย เสียชีวิตในบ้านพักว่า สำนักงานการแพทย์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในครอบครัวดังกล่าวอีก ๒ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธรเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ ขณะนี้ทั้ง ๒ ราย มีอาการดีสัญญาณชีพปกติ ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ และได้รับการรักษาตามมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ต้องรอเข้ารับการรักษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสานขอเตียงจำนวนมาก จึงมีผู้ป่วยค้างในระบบ รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยถูกส่งมาจากหลายทาง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ผู้ป่วยรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ประสานติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการของโรครุนแรงเพิ่มขึ้นจะจัดรถไปรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาเปิดโทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อและติดตามอาการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เฝ้าระวังจะร่วมกับศูนย์ราชวิถี กรมการแพทย์ เร่งดำเนินการคัดกรอง เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาเป็นลำดับต้น ๆ ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กทพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่เสียชีวิตที่บ้าน สำนักงานการแพทย์ได้วางแผนทางสำหรับการจัดการศพ มีการซักซ้อมตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจจะสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยศพได้รับการบรรจุใส่ถุงซิปล็อก ๓ ชั้น ทุกขั้นตอนจะมีการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อภายนอกถุงตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

\*\*\*\*\*

❖ แจง “สั่งปิดตลาดพรานนก” เป็นข่าวบิดเบือน ชีพผู้เสี่ยงสูงที่ตลาดบางกอกน้อย ๑๐ ราย จากผู้ค้าหมู จ.นครปฐม  
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กล่าวกรณีมีการส่งต่อข้อความ “สั่งปิดตลาด  
พรานนก คนขายหมูติดเชื้อโควิด-๑๙ และมีการตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยง ๖๐๐ คน” ว่า สำนักงานเขตฯ มิได้มีการสั่งปิดตลาดพรานนก  
ตามที่มีข่าวแต่อย่างใด โดยกรณีดังกล่าว สำนักงานเขตฯ ได้รับการประสานจากหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดนครปฐม  
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑ ราย ซึ่งเป็นผู้ค้าแผงหมูในตลาดบางกอกน้อย  
สำนักงานเขตฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาาม จึงได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบสวนโรค พบว่า ผู้ค้าแผงหมู  
เพศหญิง ๑ ราย พร้อมครอบครัว รวม ๔ ราย ทั้งหมดพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ที่โรงพยาบาล  
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ผลตรวจพบติดเชื้อทั้ง ๔ ราย ในระหว่างรอผลตรวจมีประวัติการเดินทางมาส่งหมูที่ตลาด  
บางกอกน้อยหลายครั้ง โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งได้สั่งให้กักตัว ๑๔ วัน ผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบ ๔ ราย  
และอยู่ระหว่างรอผล ๖ ราย ทั้งนี้ ตลาดบางกอกน้อยได้ปิดให้บริการ ๓ วัน และดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาด  
ตามหลักการสุขาภิบาล พร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง ๖๐๐ ราย เป็นการ  
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานสถานบันเทิง ผู้กักตัว (HQ) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย  
มีผู้มาตรวจหาเชื้อรวม ๔๐๗ ราย ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีตลาดบางกอกน้อยและตลาดพรานนกแต่อย่างใด

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร